

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

4 ต.พ. 2561

Page :

6

No :

# กลุ่มโรงงานน้ำมันปาล์ม ลุ้นคว้าโควตาซื้อไฟฟ้า

**เซมิ-เฟิร์ม 269 เมกะวัตต์  
กทพ.เตรียมออกประกาศ  
ซื้อไฟต้นปีนี้**

**กรุงเทพธุรกิจ ● กทพ.คาดกลุ่มโรงงาน  
น้ำมันปาล์ม แข่งดุชิงโควตาประมูลโครงการ  
วีเอสพีพี เซมิ-เฟิร์ม 269 เมกะวัตต์  
เล็งออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าช่วงต้นปีนี้  
หลังเช็คความพร้อมสายส่งเสร็จในเร็ววัน  
คาดช่วงปี 2561-2562 ลงทุนผลิตไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า  
1 แสนล้าน ด้าน บี.กริมฯ จ่อร่วมบิด้ตั้ง  
ทุกโครงการรัฐพร้อมหันสู่ผู้ให้บริการติดตั้ง-  
ผลิตไฟโซลาร์รูฟท็อป ป้อนนิคมฯ**

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการ  
กำกับกิจการพลังงาน(กทพ.) และโฆษก  
กทพ. เปิดเผยว่า กทพ.เตรียมออกประกาศ  
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก  
(วีเอสพีพี) ขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์  
ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน  
ไฮบริด แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียร  
ชั่วคราว(เซมิ-เฟิร์ม) หรือ วีเอสพีพี  
เซมิ-เฟิร์ม จำนวน 269 เมกะวัตต์ ในช่วง  
ต้นปีนี้ หลัง กทพ.ได้จัดทำระเบียบต่างๆ  
เพื่อรองรับการเปิดประมูลแข่งขัน(บิด้ตั้ง)  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงรอให้  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน(พพ.) เตรียมเช็คความพร้อมของ  
สายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ(พีดีเคอร์)ให้เสร็จ  
ก่อน คาดว่า จะได้ความชัดเจนในเร็ววัน

สำหรับโครงการวีเอสพีพี เซมิ-เฟิร์ม  
คาดว่าจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชน  
เข้าร่วมประมูลแข่งขันจำนวนมาก เพราะ  
เงื่อนไขโครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

เช่น กำหนดให้ช่วงฤดูร้อนประมาณ 4-5  
เดือน จะต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 100%  
ตามสัญญาเฟิร์ม เพื่อช่วยลดความต้องการ  
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ของประเทศ และช่วง  
ระยะเวลาที่เหลือที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย  
(ออฟ-พีค) จะเป็นการเดินเครื่องผลิต  
ไฟฟ้าไม่เกิน 65% ตามสัญญาผลิตไฟฟ้า  
ไม่เสถียร (นอน-เฟิร์ม)

อีกทั้ง ยังกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน  
รูปแบบฟิตอินทาร์ฟ (FIT) ที่เป็นการรับ  
ซื้อเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเชื้อเพลิง  
ชีวมวล ในราคา 4.24 บาทต่อหน่วย, ก๊าซ  
ชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ราคา 3.76 บาท  
ต่อหน่วย และก๊าซชีวภาพ (พีพีพลังงาน)  
ราคา 5.34 บาทต่อหน่วย และสามารถใช้  
ระบบEnergy Storage ร่วมได้

"เชื่อว่า โครงการนี้กลุ่มโรงงาน  
น้ำมันปาล์ม ที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบทั้ง  
จากหลายปาล์ม และกะลาปาล์ม ที่จัดทำ  
ระบบไบโอแก๊สอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถ  
ขายไฟฟ้าได้ จะเข้าแข่งขันจำนวนมาก ซึ่ง  
กลุ่มนี้จะมีต้นทุนผลิตไฟฟ้าไม่แพง จึงมี  
โอกาสสูงที่จะแข่งขัน" นายวีระพล กล่าว

ทั้งนี้โครงการรับซื้อไฟฟ้าที่จะเปิดต่อไป  
ในปี นี้ ยังต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนา  
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
(เออีดีพี) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า  
ของประเทศ(พีดีพี)ใหม่ คาดว่าจะมีความ  
ชัดเจนหลังเดือนเม.ค.นี้ รวมถึงโครงการรับซื้อ  
ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ  
ติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)เสร็จด้วย

นายวีระพล ประเมินว่า การลงทุนใน  
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่  
มีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

(SCOD) ช่วงปี 2561-2562 จะเกิดเงิน  
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า  
1 แสนล้านบาท เช่น โครงการวีเอสพีพี  
เซมิ-เฟิร์ม ใช้เงินลงทุนราว 50 ล้านบาท  
ต่อเมกะวัตต์ หรือ มีเม็ดเงินสะพัดรวม  
ประมาณ 13,450 ล้านบาท, โครงการผลิต  
ไฟฟ้าพลังงานลม อีก 951 เมกะวัตต์  
ใช้เงินลงทุนราว 80 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์  
หรือมีเงินสะพัดรวมประมาณ 76,080 ล้านบาท  
และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน  
(Quick Win) จำนวน 78 เมกะวัตต์ ใช้เงิน  
ลงทุนราว 50-70 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์  
หรือ มีเงินสะพัดรวมประมาณ 3,900-  
5,460 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมโครงการ  
โซลาร์รูฟท็อปเสรีที่คาดว่าจะเปิดโครงการ  
ในปี นี้

นางปริญญา สุนทรวาทะ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์  
จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM และนายก  
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน(APPP) มองว่า  
การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศปีนี้  
จะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการเปิดประมูล  
โครงการวีเอสพีพีเซมิ-เฟิร์ม 269 เมกะวัตต์  
ในช่วงต้นปีนี้ เนื่องจาก เซมิ-เฟิร์ม ให้  
ราคาซื้อเพลิงที่สูงกว่าโครงการเอสพีพี  
ไฮบริด รวมถึง โครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี  
หากรัฐประกาศเงื่อนไขชัดเจน คาดว่าเอกชน  
จะสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในปี บี.กริมได้เตรียมพร้อม  
ที่จะเข้าร่วมแข่งขันผลิตไฟฟ้าใน  
ทุกโครงการ ขณะเดียวกันยังมีแผนที่จะ  
ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าใน  
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองซึ่ง  
คาดว่าจะในเดือนม.ค.นี้ จะสามารถเปิดเผย  
รูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนได้